



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๑๒๒๙

ที่ กพ.๐๐๓๓.๒๐๑/ ๙๐ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร กำหนดให้หน่วยงานมีการแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล ในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน โดยให้มีการจัดทำและประกาศเจตนารมณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

๒.๑ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยมุ่งหมายให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามข้อ MOIT ๒๒ ของการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)

๒.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการกำกับติดตามและตอบแบบรายงานผ่านระบบ Google Form ที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ช่องประชาสัมพันธ์ ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปราโมทย์ อินทรเรืองศรี)
นิติกรปฏิบัติการ

(นางกฤษณา บำรุงศรี)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ทราบ
 อนุญาต

(นายสุรชัย แก้วทิรัญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร